

## **VIỆT NAM ĐẨY MẠNH MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC THƯƠNG MẠI VỚI TRUNG QUỐC**

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã cho biết Việt Nam đưa ra các chính sách nhằm thúc đẩy mạnh quan hệ kinh tế và thương mại với Trung Quốc .

Nói chuyện với Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 13 tháng 9, Ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết cả hai nước cần phải kêu gọi cho các cơ quan và doanh nghiệp để tích cực thảo luận và loại bỏ các trở ngại để thúc đẩy hợp tác kinh tế và đầu tư một cách cân bằng và bền vững.

Về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương, Ông Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường sự tin cậy chính trị, và củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống. Việt Nam mong muốn làm việc với Trung Quốc để đẩy mạnh hợp tác đáng kể và hoan nghênh các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư. Củng cố sự ổn định, lành mạnh và bền vững của mối quan hệ song phương không chỉ là trách nhiệm chung của các nhà lãnh đạo của hai nước mà còn là một yếu tố quan trọng cho sự phát triển quốc gia của mỗi nước và vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam coi trọng việc củng cố chính trị tin cậy, củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Là nước láng giềng, Việt Nam và Trung Quốc chia sẻ lợi ích chung trong việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác.

Ông kêu gọi hai bên để kiểm soát sự khác biệt hàng hải tốt, tuân thủ các thỏa thuận và nhận thức chung đạt được của các nhà lãnh đạo của họ, thúc đẩy các cuộc đàm phán quan trọng, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và làm việc hướng tới việc ký kết sớm một luật ràng buộc ứng xử ở biển Đông (COC) để có những đóng góp thiết thực vào hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Theo hãng thông tấn Reuters : Trung Quốc và Việt Nam có thể quản lý những khác biệt của họ và thúc đẩy hợp tác hàng hải thông qua các cuộc đàm phán thân thiện. Các lợi ích chung giữa hai nước vượt xa sự khác biệt.

Ông Tập Cận Bình hoan nghênh chuyến thăm của Phúc sang Trung Quốc, giúp củng cố và tăng cường tình hữu nghị hai nước láng giềng và hợp tác toàn diện. Ông cho biết Trung Quốc có vẻ để giành chiến thắng-thắng hợp tác với Việt Nam và đề nghị hai bên đề cao vai trò của Ban Chỉ đạo Trung Quốc-Việt Nam về hợp tác và kết hợp các chiến lược phát triển của "Một vành đai, One Road" và "Hai hành lang, vành đai kinh tế Một " khả năng phán đoán. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng kêu gọi sớm thành lập khu hợp tác kinh tế biên giới. Trung Quốc luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam và sẵn sàng làm việc với các quốc gia Đông Nam Á khác biệt kiểm soát tốt, giải quyết các tranh chấp, và tăng cường mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc toàn diện quan hệ đối tác hợp tác chiến lược một cách ổn định và bền vững.

Tại cuộc họp, Ông Nguyễn Xuân Phúc mời Ông Tập Cận Bình sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo APEC vào năm 2017.